



ข่าวสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

OFFICE OF THE CONSTITUTIONAL COURT

เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์ 0 2141 7777 โทรสาร 0 2143 9525

www.constitutionalcourt.or.th

120 Chaeng Wattana Rd., Laksi District, Bangkok 10210

Tel. (66) 2141 7777 Fax. (66) 2143 9525



ข่าวที่ ๒๘/๒๕๕๕

วันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ตามที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญสามคน คือ นายจรูญ อินทจาร นายสุพจน์ ไข่มุกด์ นายเฉลิมพล เอกอรู ได้เป็นโจทก์ฟ้องนายพลีชีพ ศักดาณรงค์ จำเลยที่ ๑ นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ จำเลยที่ ๒ และบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) จำเลยที่ ๓ ต่อศาลอาญาข้อหาหมิ่นประมาท และความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดคอมพิวเตอร์ กรณีที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอในยูทูป และแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน และลงในเว็บไซต์มติชนกล่าวหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญสามคน ว่ามีส่วนร่วมในการโกงข้อสอบซึ่งศาลอาญาได้มีคำสั่งประทับรับฟ้องไว้แล้ว อยู่ในขั้นตอนการนัดสืบพยาน ต่อมาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งสามคนได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้องจำเลยทั้งสามต่อศาลแพ่ง โดยในส่วนของบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ได้ฟ้องบรรณาธิการหนังสือพิมพ์มติชนรายวันเป็นจำเลยที่ในคดีแพ่งด้วย

สำหรับกรณีของนายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ ได้ติดต่อผ่านคณะที่ปรึกษากฎหมายของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งสามขอไกล่เกลี่ย โดยเห็นว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งสาม ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสอบและออกข้อสอบ เพราะเป็นเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และเชื่อว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งสามย่อมไม่กระทำการเช่นนั้น ซึ่งนายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ ได้จัดทำคลิปวิดีโอเผยแพร่คำขอโทษในยูทูป และลงประกาศคำขอโทษต่อตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งสามในหนังสือพิมพ์ มติชนเป็นเวลา ๕ วัน ตามเงื่อนไขที่ตกลง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งสามจึงได้ถอนฟ้องนายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ ทั้งคดีอาญาและคดีแพ่งไปแล้วเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๕๕

ส่วนกรณีของนายพลีชีพ ศักดาณรงค์ และบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ได้มีการนำคดีเข้าสู่ระบบไกล่เกลี่ย โดยบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) และบรรณาธิการหนังสือพิมพ์มติชนรายวันตกลงที่จะลงข้อความขอโทษในหนังสือพิมพ์มติชนรายวันเป็นระยะเวลา ๕ วันติดต่อกัน พร้อมทั้งจะดำเนินการถอดข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่นำเสนอข่าวซึ่งทำให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งสามเสื่อมเสียออกจากเว็บไซต์มติชนออนไลน์ และยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งสาม ซึ่งได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขแล้วเกือบครบถ้วนแล้ว

ในส่วนของ...

ในส่วนของนายพลิชฐ์ ศักดาณรงค์ ได้ตกลงที่จะดำเนินการตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

๑. ให้ผู้สื่อข่าวลงบทสนทนาขอโทษเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ยูทูบ
๒. ลงข้อความขอโทษในหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน มีกำหนดระยะเวลา ๑๐ วันติดต่อกัน
๓. ตกลงไปดำเนินการขอโทษตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งสามเป็นการส่วนตัว ณ สถานที่
นอกสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญตามที่กำหนด
๔. ยินยอมชำระค่าเสียหายความให้แก่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งสาม

ในการปฏิบัติตามเงื่อนไขของนายพลิชฐ์ ศักดาณรงค์ ในระยะแรกยังไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลง
แต่นายพลิชฐ์ ศักดาณรงค์ จะได้ดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามข้อตกลงที่กำหนดกันไว้ในศาลต่อไป

แม้การปฏิบัติตามเงื่อนไขของนายพลิชฐ์ ศักดาณรงค์ จะยังไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขข้อตกลงกันก็
ตาม แต่เพื่อเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งของศาล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งสามได้มอบอำนาจให้บุคคลไปถอน
ฟ้องในคดีอาญากับบุคคลดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา
